

## แวดวง การเงิน

■ เรียกว่าเป็นกลุ่มบริษัท ที่มีนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับการให้ความสำคัญเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมจริงๆ สำหรับ บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) ล่าสุด ในช่วงระหว่างปี 2563 และ 2564 กลุ่มบริษัทสามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรติจากกระทรวงพลังงาน โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ภาครัฐจนถึง 2 ประเภทรางวัลโดย AGE ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2020 โครงการ AGE Solar Rooftop ผลิตไฟฟ้าเพื่ออนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ขณะที่บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต (บริษัทย่อย) ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2021 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทขนส่ง งานนี้ทำเอาบิกบอส “พนม วรรณสถาพร” ถึงกับเป็นปลื้ม ที่กลุ่มบริษัทคว้ารางวัลเกี่ยวกับพลังงานมาครองแบบต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นภายในองค์กรด้านการอนุรักษ์พลังงาน และยังเป็นการกระตุ้นถึงความใส่ใจต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้ความสำคัญกับชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอีกด้วย ■ สอด !!! ตลอดเวลา ต้องแม่ทัพใหญ่



พนม วรรณสถาพร



สุขสันต์ ยศะสินธุ์

CHAYO “สุขสันต์ ยศะสินธุ์” หลังโชว์ผลงานเยี่ยม ดันกำไรเติบโตในครึ่งปีแรกที่ผ่านมามาก 100 ลบ. ล่าสุด CHAYO หรือ บมจ.ชโย กรุ๊ป โชว์ฟอร์มหรูเข้าตากรรมการ ได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณดัชนีระดับสากล FTSE SET Index กลุ่ม Micro Cap ซึ่งคัดเลือกโดยองค์กรระดับโลกอย่าง FTSE Russell ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อหุ้นที่ได้รับคัดเลือกเข้าดัชนี FTSE Index Series รอบการรีวิวล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยมีผลวันที่ 17 กันยายนนี้ ย้อนาคัดหุ้นบริหารสินทรัพย์โตแกร่ง มั่นใจแนวโน้มทั้งปี '64 รายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 25% ตามแผนอย่างแน่นอน พร้อมทุ่มงบลงทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์เข้ามาบริหารเพิ่มเป็น 2,500 ล้านบาท จากเป้าเดิมที่วางไว้ 2,000 ล้านบาท ส่งสัญญาณโค้งสุดท้ายของปีมาตามเป้าหมายอย่างแน่นอน !!! ■ ประกาศจบผลประกอบการออกไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับ บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี หรือ FPI งานนี้ทำให้ “เสี่ยพอล” สมพล ธนดำรงศักดิ์ บิ๊กบอส สุดทึ่งใจได้เต็มปอด แถมยังพกความมั่นใจในธุรกิจว่าหลังจากนี้ ทุกอย่างจะดีขึ้น ก็แหม.. ทว่าโลกเศรษฐกิจเค้าเริ่มฟื้นตัว โดยเฉพาะประเทศในแถบอเมริกาใต้ ตะวันออกกลางและยุโรป ซึ่งเป็นลูกค้ารายหลักๆ ของบริษัท เริ่มกลับมาออเดอร์สินค้ากันแล้ว แล้วไหนจะได้รับผลดีจากค่าเงินบาท.... เรียกได้ว่า FPI เข้าโหมดการเติบโตรอบใหม่...■

เขาวลัทธิ สมจิตรสกุล